

## BÁO CÁO

### **Giải trình, làm rõ và chỉ đạo khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong xây dựng nông thôn mới của huyện Cam Lộ**

Thực hiện văn bản số 227/VPĐP-NV&MT ngày 12/3/2020 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương về việc giải trình, làm rõ và chỉ đạo khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong xây dựng nông thôn mới của huyện Cam Lộ; UBND tỉnh Quảng Trị báo cáo giải trình, làm rõ một số nội dung như sau:

#### **I. Công tác chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế trong xây dựng nông thôn mới của huyện Cam Lộ**

Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định Trung ương (tại phiên họp ngày 10/3/2020), nhằm kịp thời khắc phục một số tồn tại, hạn chế, trong đó tập trung vào các nội dung mà người dân có mức độ hài lòng chưa cao, đảm bảo xây dựng nông thôn mới huyện Cam Lộ thực sự bền vững; UBND tỉnh đã có văn bản số 977/UBND-NN ngày 13/3/2020 về việc hoàn thiện hồ sơ trình công nhận huyện Cam Lộ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, cụ thể:

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hoàn thiện báo cáo kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Cam Lộ, có bổ sung biểu tổng hợp kết quả lấy phiếu từng lĩnh vực ở từng xã trên địa bàn huyện Cam Lộ; đồng thời có văn bản kiến nghị khắc phục những vấn đề người dân có mức độ hài lòng chưa cao;

- Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh về giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường khu chôn lấp chất thải của huyện Cam Lộ và lộ trình đầu tư, nâng cấp công nghệ xử lý chất thải trong năm 2020 (áp dụng công nghệ đốt) để thu gom và xử lý toàn bộ rác thải phát sinh trên địa bàn huyện Cam Lộ;

- Chỉ đạo UBND huyện Cam Lộ có báo cáo giải trình, làm rõ một số tồn tại, hạn chế về phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới nâng cao, bảo vệ môi trường và những vấn đề khác theo ý kiến của Hội đồng thẩm định Trung ương; từ đó đưa ra các giải pháp, lộ trình rõ ràng, khả thi để khắc phục các tồn tại, hạn chế này;

- Chỉ đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan phối hợp với UBND huyện Cam Lộ có giải pháp sớm khắc phục những vấn đề người dân có mức độ hài lòng chưa cao.

#### **II. Đối với một số vấn đề cần giải trình, làm rõ**

UBND huyện Cam Lộ đã có báo cáo giải trình, làm rõ một số tồn tại, hạn chế về phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới nâng cao, bảo vệ môi trường và những vấn đề khác theo ý kiến của Hội đồng thẩm định Trung ương; cũng như đưa ra các giải pháp, lộ trình rõ ràng, khả thi để khắc phục các tồn tại, hạn chế, cụ thể:

- Về phát triển sản xuất: Tiếp tục phát huy các lợi thế, tiềm năng theo định hướng quy hoạch vùng huyện Cam Lộ; phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng các sản phẩm OCOP cấp tỉnh, cấp quốc gia. Ưu tiên lồng ghép đầu tư cơ sở hạ tầng, cũng như đẩy mạnh các mô hình phát triển sản xuất trên địa bàn xã Cam Tuyền. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp để thu hút thêm các doanh nghiệp đầu tư;

- Về xây dựng nông thôn mới nâng cao: Tiếp tục nhân rộng các mô hình vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu; tập trung duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới tại các xã, có lộ trình phù hợp trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế đối với các tiêu chí cấp huyện; phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn tới;

- Về công tác bảo vệ môi trường: Phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, ý thức tự giác, tự nguyện của nhân dân trong xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, nhân rộng mô hình phân loại rác thải tại nguồn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường tại làng nghề cao dược liệu Định Sơn và làng nghề bún Cẩm Thạch.

*(Có Báo cáo giải trình của UBND huyện Cam Lộ gửi kèm)*

### **III. Đối với cam kết về giải pháp khắc phục môi trường**

Nhằm nâng cao chất lượng môi trường nông thôn, đặc biệt là vấn đề thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Cam Lộ; Ngày 25/11/2019, UBND tỉnh đã có văn bản số 5428/UBND-NN về việc giải trình, cam kết về xử lý ô nhiễm môi trường khu chôn lấp chất thải rắn tại huyện Cam Lộ. Đến nay, dự án lò đốt chất thải sinh hoạt tại khu chôn lấp của huyện với công suất 1 tấn/giờ đã hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu, đang triển khai xây dựng và dự kiến đi vào hoạt động trong Quý II, năm 2020. Bên cạnh đó, đơn vị quản lý, vận hành khu chôn lấp rác thải đã thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành chôn lấp rác thải; đồng thời UBND tỉnh sẽ triển khai giai đoạn 2 của khu chôn lấp, gồm xây dựng ô chôn lấp rác mới cùng hệ thống xử lý nước rỉ rác theo đúng quy chuẩn.

*(Có Văn bản cam kết của UBND tỉnh gửi kèm)*

### **IV. Đối với việc khắc phục những vấn đề người dân còn chưa hài lòng**

Kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Cam Lộ nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân trên địa bàn huyện (tỷ lệ người dân hài lòng đạt 99,6%); tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung mà số ít người dân còn chưa hài lòng. Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến của người dân cũng như các kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tồn tại, hạn chế còn tập trung vào vấn đề môi trường như: công tác bảo vệ môi trường tại các làng nghề, nâng cao tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, xử lý môi trường tại khu chôn lấp chất thải.

*(Có Báo cáo và văn bản kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kèm theo)*

Những vấn đề mà người dân có mức độ hài lòng chưa cao đã được UBND tỉnh tiếp thu, chỉ đạo các Sở, ngành liên quan, UBND huyện Cam Lộ có giải pháp khắc phục, đảm bảo tính bền vững của các tiêu chí, cụ thể:

- Kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế đối với công tác bảo vệ môi trường tại các làng nghề, cũng như khu chôn lấp chất thải rắn; có lộ trình để đầu tư, nâng cấp hệ thống nước sạch trên địa bàn các xã;

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình để duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới cấp huyện, cấp xã; phân đầu xây dựng huyện Cam Lộ trở thành huyện nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn tới.

*(Có Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh gửi kèm)*

UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Trị đã tiếp thu ý kiến Hội đồng thẩm định Trung ương; có giải pháp và cam kết hoàn thiện, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới huyện Cam Lộ, đảm bảo sự hài lòng của người dân; quyết tâm xây dựng huyện Cam Lộ trở thành huyện nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn tới.

UBND tỉnh Quảng Trị kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Cam Lộ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019./.

*SK*

**Nơi nhận:**

- Bộ Nông nghiệp & PTNT;
- VPĐP NTM Trung ương;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- VPĐP NTM tỉnh;
- Huyện ủy, UBND huyện Cam Lộ;
- Lưu: VT, NN.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT.CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hà Sỹ Đồng**